

บอร์ดกสทช.ฝากรัฐบาลใหม่ เดินหน้าดิจิทัลผ่าน3ข้อหลัก

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญไพบชัยพฤกษ์ ประธาน กรรมการ กิจการ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง อยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ 3 ข้อหลัก 1) ให้ความสำคัญกับนโยบาย ดิจิทัล โดยเฉพาะการเข้าถึงการเชื่อมต่อ ที่ทั่วถึง และเท่าเทียม 2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัล เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และประชาชน และสร้างความเข้มแข็ง ให้ตลาดและอุตสาหกรรม ให้นายทุนไม่

สามารถเอาเปรียบผู้บริโภคได้ และ 3) ให้ความสำคัญกับการบริการสาธารณสุข ผ่านระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายการเข้าถึง บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบ ประมาณของรัฐ

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องการ ให้รัฐบาลใหม่นำไปพัฒนาประเทศและ ตอบโจทย์ประชาชนที่กำลังต้องการความ ชัดเจนและทิศทางการเจริญเติบโตของรัฐ ประธานกสทช. และสำนักงานกสทช. พร้อมสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลและ ทำงานควบคู่กับรัฐบาลเพื่อประชาชน ■

กสทช.ฝากรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญนโยบายดิจิทัล

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า อยากฝากถึงรัฐบาลใหม่ 3 ข้อ คือ 1.ให้ความสำคัญกับนโยบายดิจิทัล โดยเฉพาะการเข้าถึงการเชื่อมต่อที่ทั่วถึงและเท่าเทียม เพราะรัฐบาลพยายามจะปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีและการบริการผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยเฉพาะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยการบริการมาตรฐานของภาครัฐที่จะต้องให้ประชาชนเข้าถึง ต่อไปโทรศัพท์จะทำหน้าที่บริการอำนวยความสะดวก (Concierge) ต้องคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงและความรู้ที่จะใช้บริการ ซึ่งจุดไหนที่ยังไม่เข้าถึงสัญญาณและบริการ กสทช.พร้อมเข้าไปพัฒนา และการบริการมาตรฐานไม่ควรจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

2.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัล เพื่อลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการและประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดและอุตสาหกรรม โดยสร้างความมั่นใจให้สังคมว่านายทุนจะไม่สามารถเอาเปรียบผู้บริโภคได้ โดย กสทช.ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนให้ธุรกิจพัฒนาและผู้กำกับดูแลแต่รัฐบาลคงอำนาจในการออกนโยบายและมองในส่วนของมหภาค ซึ่งจะช่วยชี้นำ กำหนด และเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายที่ชัดเจน กสทช.พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลในการตอบโจทย์ของประชาชน และสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อกลไกของรัฐบาลที่จะช่วยบาลานซ์ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้ก้าวไปด้วยกันอย่างเป็นดุลยภาพ

3.ให้ความสำคัญกับการบริการสาธารณสุขผ่านระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐ เพราะระบบสาธารณสุขรูปแบบเดิมจะเป็นภาระแก่รัฐบาล ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวเชื่อมโยงบริการในรูปแบบมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะกับผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง กสทช.มีความพร้อมในการช่วยสนับสนุนโครงข่ายและการสวาระบบโทรเวชกรรม ซึ่งจะพัฒนาการให้บริการไปในอีกระดับหนึ่ง

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษา ประธาน กสทช. กล่าวว่า รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) คนใหม่ ต้องเข้าใจบริบทของดิจิทัลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ราชการ และต้องเป็นผู้ที่ดึงดูดกูรูเทคโนโลยี ที่จะนำประสบการณ์มาช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยหลักของสังคมในยุคปัจจุบันที่รัฐบาลที่ผ่านมายังไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร โดยอยากให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร ที่ต้องครอบคลุมตั้งแต่ภัยบุคคลถึงภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสาร ที่เป็นแกนหลักของความมั่นคงประเทศ